



คำถามที่เราได้ยินเสมอว่า ผีมีจริงหรือไม่? คนตายแล้วกลายเป็นวิญญาณล่องลอยจริงหรือไม่ เรื่องของผีและวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่ลึกลับที่หลายคนสนใจใคร่รู้ พ่อหมดหอมผี ผู้อ้างว่าสามารถติดต่อกับวิญญาณได้ จึงเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับโลกมาตลอด แม้วิทยาการก้าวล้ำหน้าอย่างไรก็ตาม

พระเจ้าทรงให้ทูตสวรรค์ของพระองค์คอยช่วยเหลือผู้ที่วางใจและเชื่อในการทรงนำของพระองค์

บทที่ 2

ผีและวิญญาณชั่ว

ทูตสวรรค์ของพระเจ้าและวิญญาณชั่วได้รับการเปิดเผยในพระคัมภีร์ ในความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอย่างชัดเจนมีผู้คิดว่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์ที่ “เป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปรนนิบัติที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ตนจะได้รับความรอด” (ฮีบรู 1:14) เป็นวิญญาณของคนที่ยาไปแล้ว แต่พระคัมภีร์ได้พิสูจน์ให้ทราบว่า ทูตเหล่านี้ไม่ใช่วิญญาณของคนที่ยาไปแล้ว

ก่อนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ มีทูตสวรรค์อยู่แล้ว เพราะเมื่อฐานของโลกนี้ได้รับการสถาปนาไว้ “หมุดดาวรุ่งแซ่ซ้องสรรเสริญ และบรรดาบุตรของพระเจ้าโห่ร้องด้วยความชื่นบาน” (โยบ 38:7) หลังจากที่มนุษย์ล้มลงแก่บาป ทูตสวรรค์ได้ถูกส่งให้ไปเฝ้าต้นไม้แห่งชีวิตก่อนที่มนุษย์ต้องตาย ทูตสวรรค์จึงได้มีฐานะสูงกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์ถูกสร้างมาให้ “ต่ำกว่าทูตสวรรค์หน่อยเดียว” (สดุดี 8:5)

ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า “ข้าพเจ้าก็มองดู และข้าพเจ้าได้ยินเสียงทูตสวรรค์เป็นอันมากนับเป็นโกฏิๆ เป็นแสนๆ ซึ่งอยู่ล้อมรอบพระที่นั่ง” ต่อพระพักตร์ของจอมกษัตริย์ ทูตสวรรค์เหล่านั้นคอย “กระทำตามพระวาทะของพระองค์” “ฟังเสียงพระวาทะของพระองค์” มากมายเหลือที่จะนับได้ (วิวรณ์ 5:11; สดุดี 103:20; ฮีบรู 12:22) ในฐานะเป็นผู้สื่อข่าวของพระเจ้า ทูตเหล่านั้นกระพือปีกท่องเที่ยวไปมาเหมือนกับ “ฟ้าแลบแปลบปลาบ” ทูตสวรรค์ที่ไปปรากฏที่อุโมงค์ฝังศพของพระเจ้าช่วยให้รอด

มีลักษณะเหมือน “แสงฟ้าแลบ” ทำให้ทหารยามที่เฝ้าประตูโฌงค์ฝั่งศพ เกิดความหวาดกลัวจนตัวสั่น เหมือนคนตาย เมื่อเซนาเคอริบได้กล่าว วาจาต่อหมีนพระเจ้าและขู่ว่าจะทำลายพวกอิสราเอล “ทูตของพระเจ้าได้ออกไปและได้ประหารคนในค่ายแห่งคนอัสซีเรียเสียหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันคน” (เอเสเคียล 1:14; มัทธิว 28:3, 4; 2 พงศ์กษัตริย์ 19:35)

ทูตสวรรค์ถูกส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่แห่งความเมตตาต่อบุตรทั้งหลายของพระเจ้า ไปพบอับราฮัม เพื่อสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรให้เขาไปที่เมืองโซโดมเพื่อช่วยเหลือโลทให้รอดพ้นจากความพินาศ ไปพบเอลีฮาร์เพื่อช่วยเหลือขณะที่จะพินาศอยู่ในป่ากันดาร ไปพบเอลีซาพร้อมด้วยรถรบไฟและม้าขณะที่เขากำลังถูกศัตรูปิดล้อม ไปช่วยดาเนียลขณะที่กำลังถูกโยนให้เป็นเหยื่อของสิงโต ไปช่วยเบโตรขณะที่เขาถูกขังในคุกของเฮโรดเพื่อรอการประหาร ไปช่วยนักโทษที่เมืองฟีลิปปี ไปช่วยเปาโลในคืนที่เรือถูกพายุพัดกระหน่ำในทะเล ไปเปิดจิตใจของโครเนลิอัสให้ยอมรับข่าวประเสริฐ ไปกับเบโตรเพื่อนำข่าวแห่งความรอดไปให้แก่คนแปลกหน้าชาวต่างชาติ นี่คือนิติกรรมที่ทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ได้ปรนนิบัติรับใช้ประชากรของพระเจ้า

เทพผู้พิทักษ์

เทพผู้พิทักษ์ได้รับมอบหมายให้คอยดูแลผู้ติดตามพระคริสต์ทุกคน “ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และช่วยเขาทั้งหลายให้รอด” พระผู้ช่วยให้รอดทรงตรัสกับผู้ที่เชื่อพระองค์ว่า “ทูตสวรรค์ประจำของเขาเฝ้าอยู่เสมอต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์” (สดุดี 34:7; มัทธิว 18:10) ประชากรของพระเจ้าเปิดเผยตัวเองต่อเจ้าแห่งความมืดผู้ชั่วร้ายที่ไม่เคยหลับไหล ได้รับประกันความคุ้มครองจากทูตสวรรค์ตลอดเวลาไม่มีสิ้นสุด เหตุที่มอบความมั่นใจนี้ก็เพราะเขาจะต้องเผชิญกับมนุษย์แห่งความชั่วร้ายที่มีกำลังมหาดล

สมุนเหล่านี้มีจำนวนมากมาย มีความตั้งใจจริง และไม่เคยเหน้อยล้า ต่อหน้าที่

วิญญาณชั่วเหล่านี้แต่เดิมถูกสร้างให้เป็นผู้รับบาป มีความเท่าเทียมกันในด้านลักษณะนิสัย อำนาจ และสง่าราศีที่บริสุทธิ์เท่าเทียมกับเหล่าทูตที่รับใช้เป็นผู้สื่อข่าวของพระเจ้าในเวลานี้ แต่เมื่อพวกเขาได้หลงผิดทำบาป จึงร่วมใจไม่ถวายเกียรติพระเจ้า และเพื่อการทำลายมนุษย์ร่วมมือกับซาตานในการทำสงครามต่อสู้กับสิทธิอำนาจของพระเจ้า

ประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ได้กล่าวถึงการดำรงอยู่ของพวกมัน แม้ขณะที่พระคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ วิญญาณชั่วได้สำแดงอำนาจของพวกมันออกมาให้เห็นชัดเจนที่สุด พระคริสต์ได้เสด็จมาเพื่อจะช่วยเหลือมนุษย์ได้รับความรอดพ้น ขณะเดียวกันซาตานก็พยายามจะครอบครองโลก มันได้รับความสำเร็จในการสร้างการกราบไหว้รูปเคารพในทุกส่วนของแผ่นดินโลก ยกเว้นในปาเลสไตน์ ดินแดนแห่งเดียวที่ยังไม่ยอมอยู่ภายใต้การครอบครองของจอมหลอกลวงอย่างเต็มที่ พระคริสต์ได้เสด็จมา พระองค์ทรงกางพระกรแห่งความรักของพระองค์เชิญให้ทุกคนมารับการอภัยบาปและมีสันติสุขในพระองค์ เหล่าทูตแห่งความมืดเข้าใจดีว่า หากภารกิจของพระคริสต์ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี การครอบครองของมันก็จะถึงกาลอวสานในไม่ช้า

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับคนที่ถูกผีสิง เขาไม่เพียงแต่ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะโรคภัยไข้เจ็บจากสาเหตุตามธรรมชาติเท่านั้น พระคริสต์ทรงทราบดีถึงการปรากฏโดยตรงของวิญญาณชั่วและสมุนของมัน ผีสิงชายเคราะห์ร้ายที่เมืองกาذارาเหล่านั้นเพื่อคลั่ง ดันรนไปมา มีน้ำลายฟูมปาก ทำร้ายตัวเองและทำร้ายทุกคนที่เข้าใกล้ เจ้าแห่งความมืดมีความพอใจที่เห็นสภาพของคนที่ถูกผีสิง มีเลือดไหลโรทรมกาย และร่างกายที่เสียโฉม และมีสติปัญญาเพื่อนผีตนหนึ่งที่เข้าสิงทั้งสองคนนั้นร้องขึ้นว่ามันช็อกอง “เพราะว่าพวกเขา

พระองค์หลายตนด้วยกัน” (มาระโก 5:9)

ในกองทัพของโรมัน กองหนึ่งมีทหารสามพันถึงห้าพันคน เมื่อพระเยซูทรงสั่งให้วิญญาณชั่วนั้นออกจากร่างเหยื่อของมันแล้ว เขาทั้งสองก็กลับมีกิริยาท่าทางที่สุภาพเรียบร้อย มีสติสัมปชัญญะเหมือนเดิม แต่ผีเหล่านี้ได้พากันเข้าสิงฝูงสุกรจากนั้นกระโดดลงทะเล สำหรับชาวเมืองกาธารรา เขาได้สูญเสียพระพรที่ทรงประทานให้ซึ่งมีค่ายิ่งกว่า เพราะแพทย์ผู้ประเสริฐถูกขับไล่ให้ออกจากเมืองนั้น (มัทธิว 8:22-34) ซาตานได้โยนความผิดไปที่พระเยซูว่า เป็นต้นเหตุทำให้ประชาชนต้องสูญเสียฝูงสุกรไปและขัดขวางไม่ให้ฟังพระวาจาของพระองค์

พระคริสต์ทรงอนุญาตให้วิญญาณชั่วเหล่านั้นเข้าทำลายสุกร ก็เพื่อเป็นการดำเนินชีวิตที่เลี้ยงสัตว์ไม่สะอาดเพราะหวังผลกำไรถ้าพระองค์ไม่ทรงห้ามผีเหล่านั้น มันไม่เพียงจะทำลายฝูงสุกรเท่านั้น แต่มันจะทำลายคนเลี้ยงและเจ้าของสุกรเหล่านั้นให้กระโดดลงทะเลตายไปด้วย

ยิ่งกว่านั้น การอนุญาตให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ก็เพื่อให้เหล่าสาวกของพระองค์ได้เห็นถึงอำนาจของซาตานที่มีอยู่เหนือมนุษย์และสัตว์ เพื่อจะไม่ถูกล่อลวงด้วยกลอุบายของมัน อีกประการหนึ่ง ทรงต้องการให้ประชาชนได้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่สามารถช่วยพวกเขาให้พ้นจากพันธนาการของซาตาน และปลดปล่อยผู้ถูกจองจำ ถึงแม้พระคริสต์จะเสด็จจากเมืองนี้ไป แต่ชายที่ได้รับการปลดปล่อยอย่างอัศจรรย์เหล่านั้นยังอยู่ในเมืองนี้ต่อไป เพื่อประกาศถึงความเมตตาของพระผู้ทรงอุปการะคุณเขาต่อไป

ยังมีเรื่องราวที่ได้บันทึกไว้เช่นเดียวกันนี้ เรื่องบุตรสาวของหญิงชาวเมืองซีเรียฟินิเซียที่ถูกผีสิงทรมาณรบกวน พระเยซูได้ทรงขับไล่ออกไปด้วยพระดำรัสของพระองค์ (มาระโก 7:26-30) เด็กหนุ่มคนหนึ่งถูกผีสิง ผีนั้นทำให้เขาตกไฟและในน้ำบ่อยๆ หมายถึงฆ่าเสียให้ตาย” (มาระโก 9:17-27) ชายคนหนึ่งในเมืองคาเปอร์นาอุม (ลูกา 4:33-36)

พระเจ้าช่วยให้รอดได้ทรงรักษาให้ทุกคนรับรู้ ทรงสั่งห้ามไม่ให้มันรบกวาน
เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายอีกต่อไป บรรดาคนที่นมัสการที่ธรรมศาลาในเมือง
คาเปอร์นาอุมประหลาดใจต่างพากันพูดว่า “คนนี้เป็นอย่างไรหนอ เพราะ
ว่าท่านได้สั่งผีโสโครกด้วยสิทธิอำนาจและด้วยฤทธิ์เดชมันก็ออกมา”
(ลูกา 5:36)

บางคนที่ต้องการอยากมีอำนาจเหนือธรรมชาติ จึงยินดีรับเอา
อิทธิพลของซาตานเข้ามา การกระทำนี้จะไม่ขัดแย้งกับกฎผีทั้งหลาย
อย่างแน่นอน คนที่มีผีเป็นพวกเหล่านี้เคยรับเอาวิญญาณของพระเจ้า
มาก่อน เช่น ซีโมน มากัส เอลีมาสคนทำวิทยาคม และหญิงสาวคนหนึ่ง
ผู้ที่ได้ติดตามเปาโลและสิลาสที่เมืองฟีลิปปี (กิจการ 8:9, 18; 13:8;
16:16-18)

ไม่มีอันตรายใดๆ ที่จะร้ายแรงยิ่งไปกว่าการที่คนเหล่านั้นไม่ยอมรับ
ว่าซาตานและเหล่าทูตที่เป็นสมุนของมันมีอยู่จริง คนจำนวนมากสนใจฟัง
คำแนะนำของกฎผีเหล่านั้น แทนที่จะทำตามสติปัญญาของตนเอง ขณะที่
เราเข้ามาใกล้วาระสุดท้าย เมื่อซาตานกำลังใช้อำนาจอันยิ่งใหญ่ของมัน
เพื่อการล่อลวง ได้กระจายความเชื่อว่ามันไม่มีอยู่จริงไปทั่วทุกหนทุกแห่ง
นี่คือกลอุบายของมันเองที่จะซ่อนตัวและซ่อนการดำเนินงานของมันไว้

จอมหลอกลวงผู้ยิ่งใหญ่เกรงว่าเราจะล่วงรู้กลอุบายของมัน เพื่อ
จะปิดบังอำพรางสันดานที่แท้จริงของมัน ด้วยการทำให้ถูกเยาะเย้ย
และดูหมิ่น มันมีความพอใจที่ถูกวาดเป็นภาพรูปร่างของมันเลอะเทอะ
น่าขบขัน มีรูปร่างพิกลพิการ ครึ่งสัตว์ครึ่งคน มันมีความพอใจเมื่อได้ยิน
คนเอาชื่อของมันไปพูดล้อเลียนและเยาะเย้ย เพราะเหตุที่มันอำพราง
ตัวเองด้วยวิธีการอันแนบเนียนนี้เอง จึงมีคำถามไปทั่วว่า “สิ่งที่มีอยู่จริง
หรือ” เพราะเหตุที่ซาตานมีความสามารถพร้อมในการควบคุมจิตใจของ
บรรดาผู้ที่ไม่รู้สึกรู้สึกรวมถึงอิทธิพลของมันเอง พระวจนะของพระเจ้าจึงเปิด
เผยอำนาจอันเร้นลับของมันให้เห็น จึงทำให้เราระมัดระวังตัว

เราจะพบที่พึ่งพิงและการช่วยกู้จากฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของ พระผู้ไถ่ของเรา เราระมัดระวังปิดประตูบ้านด้วยกลอนและกุญแจอย่าง แน่นหนา เพื่อรักษาทรัพย์สินและชีวิตของเราให้รอดพ้นจากโจรร้าย แต่ ไม่ค่อยคิดถึงการโจมตีของทูตสวรรค์ชั่ว หาทางต่อสู้ด้วยกำลังของตนเอง โดยไม่มีการป้องกัน หากเมื่อใดที่มันได้รับอนุญาต พวกมันก็สามารถ ที่จะทำให้จิตใจเราสับสน ทรมานร่างกาย ทำลายทั้งทรัพย์สินและชีวิต ของเรา แต่บรรดาผู้ติดตามพระคริสต์จะปลอดภัยภายใต้การดูแลของ พระองค์ เหล่าทูตสวรรค์ผู้มีกำลังอันเก่งอาจถูกส่งไปพิทักษ์รักษาคน เหล่านี้ ไม่มีสิ่งชั่วร้ายใดสามารถฝ่าวงล้อมของเทพผู้พิทักษ์ที่พระเจ้า ทรงให้เฝ้าดูแลประชากรของพระองค์ได้

